

Tuần lễ 4

Sống Như Người Quản Lý

Trọng Điểm

Ơn gọi Kitô-hữu của chúng ta kêu mời chúng ta hợp tác với Thiên Chúa trong công trình tạo dựng và cộng tác với Thiên Chúa trong công trình cứu chuộc. Việc hợp tác và cộng tác này là đặc điểm của chức năng quản lý ở mức độ sâu xa nhất.

Chia Sẻ Kinh Nghiệm

BÔI CẢNH

Quản lý tạo dựng liên quan đến việc chăm nom và trau dồi thế giới mà Thiên Chúa Đấng Tạo Dựng đã giao phó cho chúng ta. Công việc này còn bao gồm việc an hưởng những kỳ tích của thiên nhiên, chịu trách nhiệm bảo vệ và bảo tồn môi sinh, tôn trọng và che chở hết mọi sự sống con người và khai triển thế giới bằng công việc mình làm. “Mỗi người đều đương nhiên có trách nhiệm một phần của thế giới và phải lo chăm sóc nó để xác nhận chủ quyền của Thiên Chúa. Tuy nhiên cũng có những người được gọi là quản lý nhờ ân sủng. Bí tích Rửa Tội tạo nên những người quản lý Kitô-hữu theo cách này, được quyền nhân danh Thiên Chúa mà hành động trong việc chăm sóc và phục vụ cái phần thế giới được giao phó cho mình. Chúng ta gặp được khuôn mẫu quản lý hoàn hảo nơi Thiên Chúa. ‘Bởi nơi Người sự viên mãn định cư, và qua Người mọi vật đều được giao hòa để tạo nên an bình nhờ máu Người đổ ra trên thập giá’ (Cl 1:19-20); và cuối cùng chính Người ‘trao vương quyền lại cho Thiên Chúa Cha’ (1Cr 15:24)” (*trích thư Mục Vụ*)

Phép Rửa đã làm cho chúng ta trở thành ‘tu tế vương giả’ (1Pr 2:9) được mời gọi để hiến dâng toàn thể thế giới – và cả chúng ta nữa – cho Thiên Chúa. Một phần của công việc hiến dâng này liên quan đến việc quản lý thì giờ chúng ta bằng cách tìm ra cơ hội cho những việc như đọc kinh chung trong gia đình, đọc Sách Thánh, viếng Phép Thánh Thể, và tham dự Thánh lễ hằng ngày. Công việc hiến dâng này còn mở rộng qua hình thức khác là tự nguyện thống hối.

“Qua tự nguyện thống hối, con người dần dà được giải thoát khỏi những chướng ngại vật ngăn cản việc trở thành tông đồ Kitô-hữu, nguyên do là một nền văn hóa thế tục tán dương lòng tự mãn cá nhân đang được đặt vào vị trí căn lõi. Những chướng ngại vật này không phải chỉ bao gồm sự tìm kiếm khoái lạc mà thôi

mà còn bao gồm tính hà tiện, ảo tưởng về quyền làm chủ và kiểm soát tuyệt đối, coi trọng tạo vật mà không tham chiếu với Đấng Tạo Dựng, cá nhân chủ nghĩa quá đáng, và cuối cùng là hoảng sợ trước cái chết mà không có hy vọng được hưởng sự sống vĩnh cửu” (trích thư Mục Vụ)

CÂU HỎI

Trong đời bạn, bạn có kinh nghiệm như thế nào về sự cộng tác tạo dựng với Thiên Chúa ?

Lắng Nghe Lời Chúa

LỜI NGUYỆN

Bắt đầu đọc Sách Thánh bằng lời nguyện ngắn gọn sau đây (hoặc lời nguyện khác do bạn lựa chọn), sau đó là giây lát im lặng. Lạy Chúa Thánh Thần, Chúa đã bay lượn trên mặt nước trong ngày tạo dựng. Xin Chúa hãy bao phủ chúng con đang khi chúng con đọc những lời Kinh Thánh này, và xin Chúa giúp chúng con biết và đặt tên cho những tặng vật của chúng con. Amen. Đoạn lớn tiếng đọc các đoạn sau đây:

Trích Sách Sáng Thế (St 1:26-30)

Đoạn, Thiên Chúa phán: “Chúng ta hãy làm ra con người theo hình ảnh chúng ta, giống như chúng ta. Hãy cho chúng quyền bá chủ cá biển, chim trời, gia súc, dã thú, và tất cả mọi vật bò trên mặt đất”. Thiên Chúa đã tạo dựng con người theo hình ảnh của mình, Thiên Chúa đã tạo dựng con người có nam và có nữ. Thiên Chúa chúc lành cho họ và phán với họ: “Hãy sinh sôi nẩy nở thật nhiều, cho đầy mặt đất. Hãy làm bá chủ cá biển, chim trời và mọi giống vật bò trên mặt đất”. Thiên Chúa phán: “Đây ta ban cho các ngươi mọi thứ cỏ mang hạt giống trên khắp mặt đất, và mọi thứ cây có trái mang hạt giống, để làm lương thực cho các ngươi; còn đối với mọi thú vật trên mặt đất, chim trời và mọi vật sống động bò dưới đất, thì Ta ban cho chúng mọi thứ cây cỏ xanh tươi để làm lương thực”. Liền xảy ra như vậy.

Trích Thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Côrintô (1Cr 12:4-11)

Có nhiều ân sủng khác nhau nhưng chỉ có một Thánh Thần; có nhiều công tác phục vụ khác nhau nhưng chỉ có một Thiên Chúa. Có nhiều hoạt động khác nhau nhưng vẫn chỉ có một Thiên Chúa làm mọi sự, trong mọi người. Thánh Thần tỏ mình ra nơi mỗi người một cách là vì ích chung. Người thì được Thánh Thần ban cho ơn khôn ngoan để giảng dạy, người thì được Thánh Thần ban cho ơn hiểu biết

để trình bày. Kẻ thì được Thánh Thần ban cho lòng tin; kẻ thì cũng được chính Thánh Thần duy nhất ấy ban cho những đặc sủng để chữa bệnh. Người thì được ơn làm phép lạ, người thì được ơn nói tiên tri, kẻ thì được ơn hiểu biết thần trí; kẻ khác thì được ơn nói các thứ tiếng lạ; kẻ khác nữa lại được ơn giải thích các tiếng lạ. Nhưng chính Thánh Thần duy nhất ấy làm ra tất cả những điều đó, và phân chia cho mỗi người một cách tùy theo ý muốn của Người.

BÔI CẢNH

Những bài đọc trên đây nhắc nhở chúng ta tất cả sự tạo dựng - từ vật chất cho đến những tặng vật của Thánh Thần - tất cả đều được ban cho chúng ta để sử dụng và săn sóc. Đức Hồng Y John Newman có lần đã nói: “Chúng ta hãy hiểu thấu đáo chân lý vĩ đại và giản dị này là tất cả những vật liệu và sản phẩm của thế giới này vì thuộc về Thiên Chúa nên đều có mục đích phục vụ Thiên Chúa, chỉ trừ tội lỗi, một mình tội lỗi mà thôi, là làm cho chúng hướng về một mục đích khác”. Các Đức Giám Mục nói lời giải thích: “Tội lỗi làm cho con người hướng về chính mình để trở thành tham lam và khai thác của cải và cả những người khác nữa; con người trở thành quen thuộc trong việc tiếp xúc, không phải trên tiêu chuẩn rộng lượng của chức năng quản lý mà trên nền tảng tính toán cho lợi ích riêng tư theo câu hỏi: “Trong đó tôi được lợi lộc gì ?” Người Kitô-hữu phải liên lỉ nài xin Thiên Chúa ơn cải hóa là ơn cho con người biết được bản thân mình là ai, thuộc về ai, phải sống như thế nào; ơn cải hóa giúp con người thay đổi và trưởng thành, là ơn giúp trở thành tông đồ và quản lý... Thánh Thần của khôn ngoan và can đảm giúp con người tìm được ơn tha thứ và, cho dù con quên tất cả, vẫn nhớ được rằng công việc quan trọng nhất trong đời là sống như tông đồ của Chúa Giêsu. Như thế, chức năng quản lý của người tông đồ không bị rút gọn lại thành chỉ một nhiệm vụ này hay nhiệm vụ kia. Chức năng quản lý còn liên quan đến việc chọn lựa, đào luyện, vui hưởng, chia sẻ - và đôi khi từ bỏ - thành quả của cuộc sống con người.

Chia Sẻ Lời Chúa

CÂU HỎI

(Âm thầm đọc lại các đoạn Kinh Thánh, đoạn chia sẻ câu trả lời của bạn dựa trên các câu hỏi sau đây:)

- Đối với tôi, việc tôi được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa có ý nghĩa gì ? Điều đó ảnh hưởng đến môi trường quan của tôi và người khác như thế nào ?
- Các sản phẩm vật chất - tất cả từ tài nguyên thiên nhiên cho đến các sản phẩm được chế tạo - rõ ràng được phân phối không đồng đều trên thế giới. Trong tinh thần “tôi là người giữ em tôi”, tôi có trách nhiệm tự ý giảm bớt mức tiêu thụ của tôi để có đủ phần cho người khác không ? Nhấn quan của tôi về mối liên hệ song phương và sự tùy thuộc lẫn nhau như thế nào ?

- Tôi được giao phó tặng phẩm tinh thần nào trong bảng liệt kê ? Tôi đã sử dụng tặng phẩm đó lúc nào và cách nào để sinh “ích lợi chung” ?

Cầu Nguyện

Bắt đầu bằng lời nguyện cảm tạ, một người xướng hoặc cả nhóm hợp giọng:

Kinh Cầu Tạ Ơn

Hãy hát lên ca tụng Thiên Chúa vì công trình tạo dựng

Vì Chúa đã làm những điều kỳ diệu !

Hãy hát lên ca tụng Thiên Chúa vì ngày và đêm

Vì Chúa đã làm những điều kỳ diệu !

Hãy hát lên ca tụng vì biển, trời và đất

Vì Chúa đã làm những điều kỳ diệu !

Hãy cảm tạ vì mặt trời, mặt trăng và tinh tú

Vì Chúa đã làm những điều kỳ diệu !

Vì cây cối, vì muôn vật, vì cá và chim

Chúa đã làm những điều kỳ diệu !

Vì công trình tạo dựng, giờ là của chúng ta để chia sẻ

Hãy hát lên ca tụng Đấng ban phát mọi sự !

Hãy hát lên ca tụng Thánh Thần là Đấng trao ban tặng vật

Xin Chúa giúp chúng con nhận ra và chia sẻ chúng,

Đức khôn ngoan, hiểu biết, chữa lành và đức tin,

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết và chia sẻ,

Tài tiên tri, ngôn ngữ, mãnh lực

Lạy Chúa, xin giúp chúng con gọi tên và chia sẻ !

Hãy hát lên ca tụng Chúa chúng ta vì những phẩm vật cho Hội Thánh

Vì Người đã làm những điều kỳ diệu !

Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì mọi công trình tạo dựng. Xin lắng nghe lời chúng con đang khi chúng con đến trước nhan thánh Người để nhớ lại sự thiện hảo của Chúa và để xin Người tiếp tục chúc lành. (Đến đây, xin dành thì giờ cho những lời nguyện chia sẻ và câu thưa khác. Đề nghị câu thưa:)

Lạy Chúa, xin nhậm lời chúng con và xin giúp chúng con chia sẻ phẩm vật Chúa ban.

(Để kết thúc cầu nguyện, hãy cùng ý nhau đọc Kinh Lạy Cha hoặc đọc Lời Nguyện Quản Lý:

Lời Nguyện Quản lý

Lạy Chúa là Đấng ban phát nguồn sống và tự do, nhờ tác giả Thánh vịnh nhắc nhở mà chúng con biết rằng “toàn bộ trái đất, con người và muôn vật sinh sống trong đó” đều thuộc về Chúa. Chúng con biết rằng do tay Ngài mà chúng con nhận được tất cả những gì chúng con hiện có, những gì chúng con đang và sẽ

trở thành. Lạy Thiên Chúa từ bi nhân ái, chúng con hiểu được rằng Chúa đã kêu gọi chúng con trở thành quản lý gia sản của Ngài, bảo vệ tất cả những gì Chúa đã giao phó cho chúng con. Xin giúp chúng con luôn luôn biết khôn ngoan dùng tặng vật Chúa ban và xin dạy chúng con biết rộng lượng chia sẻ. Xin cho chúng con trở thành những quản lý trung thành để làm chứng nhân cho tình yêu của Chúa trong suốt cuộc sống chúng con. Chúng con cầu xin với hết tâm tình, nhờ danh Đức Chúa Giê-su. Amen

Kết Thúc

Chúng ta đã cùng nhau đọc và suy nghĩ một vài đoạn trong lá thư Mục Vụ của các Đức Giám Mục về chức năng quản lý, chúng ta cũng đã nghe và suy niệm vài đoạn Thánh Kinh để hiểu biết rõ ràng cái giá và phần thưởng dành cho cuộc đời tông đồ và quản lý mà đức tin đã kêu gọi chúng ta tham gia, chúng ta cũng đã chia sẻ những suy nghĩ, kinh nghiệm và lời cầu nguyện. Tuy nhiên, nhan đề của buổi sinh hoạt này là “*Sống Như Người Quản Lý*”, vì thế việc chia sẻ của chúng ta phải dẫn dắt mỗi người chúng ta đến những hành động xây dựng và cụ thể để giúp chúng ta sống đúng những điều chúng ta đã học hỏi được và khuyến khích chúng ta trưởng thành trong đức tin. Sau đây là một số câu hỏi nhằm giúp bạn suy nghĩ và quyết tâm:

- Thánh Nữ Elizabeth Seton có lần đã nói: “Chúng ta phải sống giản dị hơn để những người khác cũng sống giản dị”. Tuần này, bạn hãy tự nguyện không dùng đến một vài tiện nghi - chẳng hạn chỉ dùng một chiếc bánh doughnut cùng với cà-phê hay nước ngọt cho bữa ăn trưa – và tặng số tiền đáng lẽ bạn đã tiêu phí cho cơ quan phát triển các nước “thế giới thứ ba” hay cơ quan cứu tế khác.
- Nếu trong lúc chia sẻ bạn nhận ra có một tặng vật thiêng liêng mà bạn chưa hề dùng đến, bạn hãy suy nghĩ xem bạn dùng nó cách nào mà mang lại “một vài lợi ích” như Thánh Phaolô đã nói. Hãy gọi cho Giáo xứ để tình nguyện nếu bạn thấy thích đáng.
- Hãy tham dự Thánh lễ mỗi ngày hoặc xưng tội trong tuần này.
- Hãy bỏ ra chút ít thì giờ suy gẫm xem tại sao công việc hằng ngày của bạn là dấu hiệu của quản lý. Bạn “hợp tác với Thiên Chúa trong việc tạo dựng” như thế nào hoặc “cộng tác với Thiên Chúa trong việc cứu rỗi” như thế nào trong các sinh hoạt hằng ngày ?

Bởi có những ý định mà chúng ta rõ ràng là muốn giải quyết, bạn hãy viết ra ý định bạn muốn theo sát trong những hàng dưới đây, và nếu không thấy trở ngại thì bạn có thể chia sẻ với nhóm.

Ngày _____ Tháng _____ Năm _____

Tuần lễ 5

Người Quản Lý của Giáo Hội

Trọng Điểm

Là những thành viên đã chịu Phép Rửa của Giáo Hội, chúng ta được mời gọi làm người quản lý cho Giáo Hội, chia sẻ trách nhiệm trong sứ mạng của Giáo Hội. Chúng ta còn được mời gọi để phục vụ cho toàn thể đại gia đình nhân loại nữa.

Chia Sẻ Kinh Nghiệm

BỐI CẢNH

Quản lý của Giáo Hội có nghĩa là nâng niu và nuôi dưỡng phẩm vật của mỗi người trong lúc vẫn dùng phẩm vật của chúng ta để tham gia và hỗ trợ cho sứ mạng của Giáo Hội là công bố và giáo huấn, phục vụ và thánh hóa. “Việc tham gia này mang những hình thức khác nhau tùy thuộc vào các phẩm vật và tổ chức của giáo hữu, tuy nhiên vẫn có một trách nhiệm cơ bản phát xuất từ Bí Tích Rửa Tội” *Lời ĐGH Gioan Phaolô II*), trách nhiệm đó là giáo hữu phải đặt phẩm vật và tài nguyên của mình – kể cả bản thân họ nữa – vào việc phục vụ Chúa và thông qua Giáo Hội. Ở đây, Chúa Giêsu lại là mẫu mực. Tuy rằng sự tự hạ của Người là độc nhất, nhưng trong quyền hạn và nhiệm vụ của các tông đồ là các ông phải là những người quản lý rộng lượng của Giáo Hội, dâng hiến thì giờ, tài năng và của cải một cách rộng rãi (*trích thư Mục Vụ*).

Trọng tâm của chức năng quản lý thông thường nhằm vào việc *cho đi*, nhưng cho đi không có nghĩa là không nhận lại phần thưởng. Lời của Thánh Francis Assisi ghi rằng “chính lúc cho đi là lúc chúng ta nhận lãnh”. Thi sĩ Elizabeth Barrett Browning viết thế này:

Một người nghèo được bạn phục vụ sẽ làm cho bạn giàu có;

Một người bệnh được bạn giúp trợ lực sẽ làm cho bạn vững mạnh;

Chính bạn sẽ được phục vụ cùng mức độ bạn đã phục vụ người khác.

Hiểu biết được điều này sẽ làm cho chức năng quản lý của chúng ta không còn là gánh nặng đặt mỗi mồn trên vai nữa, mà là cơ hội để chúng ta vui mừng trân quý.

CÂU HỎI

Lúc nào bạn nhận ra mình được giúp đỡ và cứu chữa bởi chính những người được bạn giúp đỡ và cứu chữa ?

Lắng Nghe Lời Chúa

LỜI NGUYỆN

*Bắt đầu đọc Sách Thánh bằng lời nguyện ngắn gọn sau đây (hoặc lời nguyện khác do bạn lựa chọn, sau đó là giây lát im lặng. **Lạy Chúa Giêsu, xin hãy đến ! Chúa đã hứa rằng đâu có hai hay nhiều người tụ họp vì danh Chúa, thì có Chúa ở đó. Xin giúp chúng con nhận ra Chúa trong lúc chúng con tuyên đọc Lời Chúa. Amen.** Đoạn lớn tiếng đọc các đoạn sau đây:*

Trích Thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Êphêsô (Ep 4:1-7, 11-16)

Vậy, tôi là người đang bị tù đầy vì Chúa, tôi khuyên anh em hãy sống cho xứng với ơn gọi mà Thiên Chúa đã ban cho anh em. Anh em hãy ăn ở thật khiêm tốn, hiền từ và nhẫn nại; hãy lấy tình bác ái mà chịu đựng lẫn nhau. Anh em hãy thiết tha duy trì sự hiệp nhất mà Thánh Thần đem lại, bằng cách ăn ở thuận hòa gắn bó với nhau. Chỉ có một thân thể, một Thánh Thần, cũng như anh em đã được kêu gọi để chia sẻ cùng một niềm hy vọng. Chỉ có một Thiên Chúa, một đức tin và một Phép Rửa. Chỉ có một Thiên Chúa, là Cha của mọi người, Đấng ngự trên mọi người và trong mọi người.

Nhưng mỗi người chúng ta đã nhận được ân sủng tùy theo mức độ mà Đức Kitô ban cho... Và chính Người đã ban ơn cho kẻ này làm Tông Đồ, người nọ làm Ngôn sứ, kẻ khác làm người loan báo Tin Mừng, kẻ khác nữa coi sóc và dạy dỗ. Nhờ đó, dân thánh được chuẩn bị để làm công việc phục vụ và xây dựng thân thể Đức Kitô cho đến khi tất cả chúng ta đạt tới sự hiệp nhất trong đức tin và trong sự nhận biết Con Thiên Chúa, tới tình trạng con người trưởng thành, tới tầm vóc viên mãn của Đức Kitô. Như vậy, chúng ta sẽ không còn là trẻ nhỏ, bị sóng đánh trôi dạt theo chiều giăng huân, giữa trò bịp bợm của những kẻ giáo quyết khéo dùng mưu ma chước quỷ để làm cho kẻ khác lầm đường. Nhưng, sống theo sự thật và trong tình bác ái, chúng ta sẽ trưởng thành về mọi phương diện, vươn tới Đức Kitô vì Người là đầu, nhờ Người mà các cơ phận ăn khớp với nhau và toàn thân được kết cấu chặt chẽ, nhờ mọi thứ gân mạch nối kết, và mỗi chi thể hoạt động theo chức năng của mình. Như thế, Người làm cho toàn thân lớn lên và được xây dựng trong tình bác ái.

Trích Phúc âm Thánh Máccô (Mc 8:1-8)

Trong những ngày ấy, lại có một đám đông dân chúng và họ không có gì ăn, nên Đức Giêsu gọi các môn đệ lại và nói: “Thầy chạnh lòng thương đám đông, vì họ ở luôn với Thầy đã ba ngày rồi mà không có gì ăn. Nếu Thầy giải tán để họ nhin đói mà về nhà, thì họ sẽ bị ngất xỉu dọc đường. Trong số đó lại có những người ở nơi xa

đến”. Các môn đệ thưa Người rằng: “Ở đây, trong nơi hoang vắng này, lấy đâu ra bánh cho họ ăn no ?” Người hỏi các ông: “Anh em có mấy chiếc bánh ?”. Các ông đáp: “Thưa có bảy chiếc”. Người truyền cho đám đông ngồi xuống đất. Rồi Người cầm lấy bảy chiếc bánh, dâng lời tạ ơn, và bẻ ra trao cho các môn đệ để các ông dọn ra. Và các ông đã dọn cho đám đông. Các ông cũng có mấy con cá nhỏ. Người đọc lời chúc tụng, rồi bảo các ông dọn luôn cá nữa. Đám đông đã ăn và được no nê. Người ta nhặt lấy những mẩu bánh còn thừa - bảy giỏ. Mà đám đông có khoảng bốn ngàn người.

BỐI CẢNH

Những người hội nhập vào giao ước mới của Chúa Giêsu, đều thấy mình trưởng thành trong sự hiệp nhất tâm trí với những người đã đáp lại lời mời gọi của Thiên Chúa. Họ nhận thấy tâm trí của họ trải rộng để bao gồm tất cả những người cả nam lẫn nữ, nhất là những kẻ thiếu thốn, trong sự hiệp nhất của lòng thương xót và tình yêu.

“Thánh Thể là dấu tích vĩ đại và là tác nhân cho sự phối hợp sâu rộng của đức bác ái. ‘Vì mẩu bánh chỉ có một, còn chúng ta, dẫu đông người, cũng chỉ là một thân thể, bởi vì tất cả chúng ta đều dự phần vào mẩu bánh duy nhất đó’ (1 Cr 10:17). Nơi đây, người ta hoan hỉ kết hiệp với Đức Kitô, và qua Người, kết hiệp với nhau. Nơi đây, tình yêu của Người – dĩ nhiên là chính bản thân Người - chảy tràn vào các tông đồ, và qua các ông nhờ thực hành chức năng quản lý, chảy tràn vào toàn thể nhân loại. Nơi đây, Đức Giêsu canh tân giao ước của Người, nhờ đó tạo nên một biểu lộ trung thành tuyệt đối với Thiên Chúa, trong lúc vẫn dành cho chúng ta khả năng cộng tác với Người. Trong Thánh Thể, người giáo hữu tái xác nhận tham dự vào giao ước mới, họ dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì những ơn lành đã nhận được, và họ tăng cường mối liên hệ với nhau vì họ đều là thành phần của cộng đoàn giao ước do chính Đức Giêsu thiết lập.

“Các tín hữu mang đến Thánh Thể những gì để kết hiệp với của lễ Đức Giêsu ? Phải chăng là chính cuộc sống tông đồ của họ bao gồm ơn gọi cá nhân của họ và chức năng quản lý mà họ đã luyện tập, sự đóng góp của cá nhân họ trong công tác phục hồi mọi sự trong Đức Kitô. Các tông đồ cảm tạ Thiên Chúa về những tặng vật họ đã nhận được và phần đầu để chia sẻ những tặng vật đó với người khác. *(trích thư Mục Vụ)*

Chia Sẻ Lời Chúa

CÂU HỎI

(Âm thầm đọc lại các đoạn Kinh Thánh, đoạn chia sẻ câu trả lời của bạn dựa trên các câu hỏi sau đây:)

- Thánh Phaolô đã thực sự nói về chức năng quản lý khi ngài khuyến khích tín hữu Êphêsô “hãy sống xứng đáng với ơn gọi mà anh em đã nhận lãnh” và “sống trong sự thật và trong tình bác ái”. Đối với tôi ở thế kỷ hai mươi này, điều đó có ý nghĩa gì ?
- Chức năng quản lý đối với Giáo Hội, còn có gì thêm ngoài việc dâng hiến “thời giờ, tài năng và của cải” ?
- Một cách giải thích câu chuyện trong đoạn Phúc âm là tặng vật Chúa ban, *khi được chia sẻ* sẽ nhiều hơn là đủ dùng. Tôi thấy sự liên kết nào giữa Phép Thánh Thể và chức năng quản lý ?
- Nếu chúng ta thấy nhóm học hỏi này là gương mẫu của “sự hiệp nhất tâm trí” mà các Đức Giám Mục đã nói đến, chúng ta phải làm gì để bảo đảm sự hiệp nhất này sẽ không mất đi khi sáu tuần lễ học hỏi chấm dứt ?

Cầu Nguyện

Mở đầu lời nguyện cho tuần lễ học hỏi này bằng bài sau đây dựa trên bài thánh ca “Một Bánh, một Thân Thể” (One Bread one Body) của John Foley, SJ

**Lạy Chúa của mọi người, một Bánh một Thân,
 Chúng con đây dù nhiều, vẫn là một trong Chúa !
 Dân ngoại hay Do-thái, người quen hay kẻ lạ,
 Lạy Chúa, chúng con đây dù nhiều, xin làm nên một !
 nô lệ hay tự do, công nhân hay chủ nhân,
 Lạy Chúa, chúng con đây dù nhiều, xin làm nên một !
 Nam hay nữ, lớn hay bé,
 Lạy Chúa, chúng con đây dù nhiều, xin làm nên một !
 Lạy Chúa của mọi người, một Bánh, một Thân,
 Chúng con đây dù nhiều, vẫn là một trong Chúa !
 Nhiều tặng phẩm, nhiều công tác,
 Chỉ một nguồn gốc, chính là Chúa !
 Hạt giống ngoài đồng, gieo vãi và sinh sôi,
 Thu góp và chia sẻ, chính là Chúa !
 Trái nho trên cành, chín muối và vệp rượu,
 Rót ra và chia sẻ, chính là Chúa !
 Lạy Chúa của mọi người, một Bánh một Thân,
 Chúng con đây dù nhiều, vẫn là một trong Chúa.**

(Dành thì giờ cho lời nguyện chia sẻ, và kết thúc bằng cách đọc chung lời nguyện sau đây:)

“Lạy Chúa là Đấng Hóa Công nhân từ, bàn tay Chúa mở rộng cho tạo vật được thỏa thuê. Xin cho chúng con luôn biết cảm tạ sự an bài dịu ngọt của Chúa và xin ban cho chúng con, do việc ghi nhớ những gì một ngày kia chúng con phải trả, được trở thành những người quản lý trung tín của cải Chúa ban, nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, cùng với Chúa Thánh Thần hằng sống và ngự trị làm một Thiên Chúa muôn đời. Amen”

Kết Thúc

Cùng nhau chúng ta đã đọc và suy nghĩ về một số đoạn trong thư Mục Vụ của các Đức Giám Mục về chức năng Quản lý, chúng ta đã nghe và suy tư về các đoạn Sách Thánh để hiểu rõ hơn đời sống tông đồ và quản lý mà đức tin đã mời gọi chúng ta đến, và chúng ta cũng đã chia sẻ những suy tư, kinh nghiệm và lời cầu nguyện. Nhưng Thánh Phaolô thúc đẩy chúng ta “xây dựng thân thể Đức Kitô”, thách thức chúng ta cam kết có những hành động xây dựng và cụ thể để củng cố những gì chúng ta đã lãnh hội được, đồng thời khuyến khích đức tin chúng ta trưởng thành.

Sau đây là một vài thí dụ để giúp bạn suy nghĩ và quyết tâm

- Bạn hãy cầu nguyện hằng ngày cho mỗi người trong nhóm, cầu nguyện đích danh.
- Dự tính cùng nhau tham dự Thánh lễ chung của nhóm, có thể mời bạn bè và gia đình cùng tham dự.
- Viết lời cảm ơn cho người trong vai trò quản lý của Giáo Hội đã làm cho đời sống bạn thay đổi. Thí dụ như người đỡ đầu Rửa tội hay Thêm sức, Thầy/Cô giáo, Ca trưởng hoặc bất cứ ai thuộc thừa tác vụ đã làm cho bạn thực hành dễ dàng và am hiểu đức tin hơn.
- Đọc và suy tư những đoạn Sách Thánh của Thánh lễ hằng ngày trong tuần này. Tham dự một Thánh lễ ngày thường ở Giáo xứ bạn hoặc tại một nhà thờ gần sở làm của bạn.

Bởi có những ý định mà chúng ta rõ ràng là muốn giải quyết, bạn hãy viết ra ý định bạn muốn theo sát trong những hàng dưới đây, và nếu không thấy trở ngại thì bạn có thể chia sẻ với nhóm.

Ngày _____ Tháng _____ Năm _____

Tuần lễ 6

Người Quản Lý Kitô-Hữu

Trọng Điểm

Người quản lý Kitô-hữu "... nhận được tặng phẩm của Thiên Chúa với lòng biết ơn, trân quý và chăm sóc nó với tinh thần trách nhiệm, chia sẻ nó cho người khác bằng đức công bình và lòng yêu thương và rồi hoàn trả nó với lợi tức cho Thiên Chúa" (*trích thư Mục Vụ*)

Chia Sẻ Kinh Nghiệm

BỐI CẢNH

Những người quản lý giỏi hiểu rằng họ phải chia sẻ với người khác những gì họ nhận được, và phải chia sẻ đúng lúc và Thiên Chúa sẽ buộc họ chịu trách nhiệm cách chia sẻ của họ xấu hay tốt.

"Tuy nhiên trong cuộc đời của các tông đồ, chuyện gì đó phải đi trước việc thực hành chức năng quản lý. Họ cần một thoáng suy tư nội tâm – có cách nào đó để nhận ra - nhờ đó họ nhìn thấy thể giới và mối liên hệ của họ với một luồng ánh sáng tươi mát và mới mẻ" (*trích thư Mục Vụ*). Chính nhờ thoáng suy tư nội tâm này là ân sủng được bắt chợt nhìn thấy Thiên Chúa hiện diện và sống động, trong công trình tạo dựng của Người và trong chuyển động của trái tim con người, chính việc nhìn thấy Thiên Chúa đã đặt người tông đồ vào đúng đường lối của chức năng quản lý Kitô-hữu.

Người quản lý Kitô-hữu phải tận tâm và trung tín – hãy nhớ lời Thánh Phaolô nhấn mạnh rằng "đĩ nhiên người ta đòi hỏi người quản lý phải chứng tỏ lòng trung thành" (1 Cr 4:2). Người quản lý Kitô-hữu cũng cần phải rộng lượng cho tận cùng đức mến và bổn phận. Kinh Thánh còn dạy "Phục vụ nhau bằng đức mến...Anh em hãy mang gánh nặng cho nhau, như vậy là anh em sẽ chu toàn lề luật của Đức Kitô" (Gl 5:13, 6:2).

Cuộc đời của người quản lý Kitô-hữu, sống noi gương Đức Kitô, là một thử thách, dầu khó khăn nhiều cách; nhưng cả bây giờ và sau này đều tràn đầy niềm vui mãnh liệt. [Người quản lý Kitô-hữu] mong mỗi nghe được tiếng Chủ Nhân nói với những người tông đồ trung tín đang luyện tập chức năng quản lý: 'Hãy đến đây, các ngươi được Cha Ta chúc phúc. Hãy thừa hưởng Vương quốc Nước Trời đã dọn sẵn cho các ngươi từ khi tạo dựng vũ trụ' (Mt 25:34) (*trích thư Mục Vụ*).

CÂU HỎI

Đức Tổng Giám Mục Thomas Murphy, một trong các tác giả của thư Mục Vụ về chức năng quản lý, nhớ lại ngài đã tự hỏi mình khi sắp sửa trải qua một vụ giải phẫu trầm trọng: “Tôi làm chủ những gì ? Điều gì làm chủ tôi ?” Bạn hãy tự hỏi mình như thế. Câu trả lời của bạn như thế nào về chức năng quản lý ?

Lắng Nghe Lời Chúa

LỜI NGUYỆN

*Bắt đầu đọc Sách Thánh bằng lời nguyện ngắn gọn sau đây (hoặc lời nguyện khác do bạn lựa chọn), sau đó là giây phút im lặng. “**Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến ! Xin thiêu đốt tâm hồn các tôi tớ trung tín của Chúa; xin nhen nhúm trong họ ngọn lửa tình yêu của Ngài. Amen**”* Xin đọc lớn tiếng các đoạn Kinh Thánh sau đây:

Trích Phúc âm Thánh Luca (Lc 1:26-56)

Đến tháng thứ sáu, Thiên Chúa sai sứ thần Ga-bri-en đến một thành miền Galilê, gọi là Nagiarét, gặp một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse, thuộc dòng dõi vua Đavít. Trinh nữ ấy tên là Maria.

Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: “Kính chào người nữ đầy ơn phúc. Thiên Chúa ở cùng bà”. Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì. Sứ thần liền nói: “Thưa bà Maria, bà đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đavít là tổ tiên Người. Người sẽ trị vì nhà Giacóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận”. Bà Maria thưa với sứ thần: “Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng ?” Sứ thần đáp: “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng của Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, Đấng sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. Kia bà Êlizabéth, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai: bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm muộn, mà nay đã có thai được sáu tháng. Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được”. Bấy giờ bà Maria nói: “Vâng, tôi đây là nữ tì của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói”. Rồi sứ thần từ biệt bà mà ra đi.

Hồi ấy, bà Maria vội vã lên đường, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giuđa. Bà vào nhà ông Giacaria và chào hỏi bà Êlizabéth. Vừa nghe tiếng bà Maria chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên, và bà được đầy tràn Thánh Thần, liền kêu lớn tiếng và nói rằng: “Em được chúc phúc hơn mọi người nữ, và người con em đang cưu mang cũng sẽ được tràn đầy ơn phúc. Bởi đâu tôi được Mẹ Thiên Chúa đến với tôi thế này. Vì này đây, tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong

bụng đã nhảy mừng. Em thật là có phúc vì đã tin rằng Thiên Chúa sẽ thực hiện những điều Người đã nói với em”.

Bấy giờ, bà Maria cất tiếng:

*“Linh hồn tôi ngợi khen Chúa,
thần trí tôi hớn hở vui mừng
vì Thiên Chúa Đấng cứu độ tôi.*

Phận nữ tì hèn mọn

*Người đoái thương nhìn tới,
từ nay hết mọi đời*

sẽ khen tôi đầy ơn phúc.

*Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi
biết bao điều cao cả,*

danh Người thật chí thánh.

Từ đời nọ đến đời kia

Chúa hằng thương xót

những ai kính sợ Người.

Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh,

đẹp tan phường lòng trí kiêu căng.

Chúa hạ bệ những ai quyền thế,

Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.

Kẻ đói nghèo Chúa ban của đầy dư

người giàu có Người đuổi về tay trắng.

Chúa phù hộ Is-ra-en tôi tớ Chúa,

như đã hứa cùng cha ông chúng ta

vì Người nhớ lại lòng thương xót

dành cho tổ phụ Abraham

và cho con cháu đến muôn đời”

Bà Maria ở lại với bà chị họ Êlizabéth độ ba tháng rồi trở về nhà.

Trích Thư Thánh Gia-cô-bê (Gc 1:16-27)

Anh em thân mến của tôi, anh em đừng lầm lẫn. Mọi ơn lành và mọi phúc lộc hoàn hảo đều do từ trên tuôn xuống từ Cha là Đấng tạo dựng muôn tinh tú, nơi Người không hề có sự thay đổi, cũng không hề có sự chuyển vận khi tối khi sáng. Người đã tự ý dùng lời chân lý mà sinh ra chúng ta, để chúng ta nên như của dâu mùa trong các thợ tạo của Người.

Anh em thân mến của tôi, anh em nên biết rằng: mỗi người phải mau nghe, đừng vội nói, và khoan nóng giận vì khi nóng giận, con người không thực thi đường lối công chính của Thiên Chúa. Vì vậy, anh em hãy giữ sạch mọi điều ô uế và mọi thứ độc ác đang lan tràn; hãy khiêm tốn đón nhận lời đã được gieo vào lòng anh em, lời ấy có sức cứu độ linh hồn anh em.

Anh em hãy đem lời ấy ra thực hành, chứ đừng nghe suông mà lừa dối chính mình. Thật vậy, ai lắng nghe Lời Chúa mà không thực hành, thì giống như người soi gương thấy khuôn mặt tự nhiên của mình. Người ấy soi gương rồi đi, và quên ngay không nhớ mặt mình thế nào. Ai thiết tha và tuân giữ luật trọn hảo là luật mang lại tự do, ai thi hành luật Chúa chứ không nghe qua rồi bỏ, thì sẽ tìm được hạnh phúc trong mọi việc mình làm.

Ai cho mình đạo đức mà không kiểm chế miệng lưỡi, là tự dối lòng mình, vì đó chỉ là thứ đạo đức hảo. Có lòng đạo đức tinh tuyền và không tì ố trước mặt Thiên Chúa Cha, là thăm viếng cô nhi quả phụ lâm cảnh gian truân, và giữ mình cho khỏi mọi vết nhơ thế gian.

BỐI CẢNH

“Sau Đức Giêsu, Đức Trinh Nữ Maria là tấm gương sáng, là bậc thầy giảng dạy tuyệt hảo ý nghĩa của sứ vụ tông đồ và chức năng quản lý một cách đầy đủ nhất. Tất cả mọi yếu tố thiết yếu nhất đều có trong cuộc đời của Mẹ: Mẹ được Thiên Chúa mời gọi và ban ơn phúc, Mẹ đã đáp lại một cách rộng lượng, đầy sáng tạo và khôn ngoan, Mẹ hiểu rõ ý nghĩa của vai trò “nữ tì” mà Thiên Chúa chỉ định cho Mẹ, xét về mặt phục vụ và trung thành”.

“Trong ý nghĩa đó, vấn đề còn lại là chúng ta tự hỏi chính mình bằng câu hỏi: Chúng ta có ước ao được làm tông đồ của Đức Giêsu Kitô không? Thánh Thần sẵn sàng chỉ lối cho chúng ta - đường lối này là một phần của chức năng quản lý. (*trích thư Mục Vụ*)

Chia Sẻ Lời Chúa

CÂU HỎI

(Hãy âm thầm đọc lại các đoạn Sách Thánh, rồi chia sẻ câu trả lời dựa vào các câu hỏi dưới đây:)

- Mẹ Maria là một người quản lý giỏi trong việc nhỏ cũng như việc lớn. Mẹ nói “Xin vâng” cho việc Nhập Thể - một mẫu gương có phần làm cho chúng ta hoảng hốt. Nhưng Mẹ cũng làm công tác bác ái để giúp đỡ bà chị họ Êlizabéth, trong suốt ba tháng cuối bà Êlizabéth mang thai - một mẫu gương khiêm tốn có thể gây cảm hứng phục vụ cho chúng ta. Như vậy, mẫu gương của Mẹ Maria tạo cảm hứng cho tôi hay làm cho tôi hoảng sợ?
- “Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả” Mẹ Maria đã nói trong bài Magnificat (Bài ca Ngợi Khen), Thánh Giacôbê thì nói: “Mọi phúc lộc đều từ trên cao tuôn xuống” Chức năng quản lý luôn luôn bắt đầu bằng cách nhận ra nguồn gốc của mọi phúc lộc. Chúa đã làm cho tôi những việc cao cả nào? Tặng vật hoàn hảo nào Người đã ban cho tôi?

- Tôi đã hoặc sẽ trả lời thế nào với ơn huệ của Chúa ? Phải chăng tôi là người thực thi lời nói chứ không phải chỉ nghe suông ?

Câu Nguyện

Bởi vì buổi sinh hoạt này chú trọng về Mẹ Maria là mẫu gương quản lý Kitô-hữu đầu tiên và tốt lành nhất, nên việc thích nghi là bắt đầu phần cầu nguyện bằng Kinh Truyền Tin:

* Xướng: Đức Chúa Trời sai Thánh Thiên Thần truyền tin cho Rất Thánh Đức Bà Maria

* Đáp: Và Rất Thánh Đức Bà chịu thai bởi phép Đức Chúa Thánh Thần.
(Kính Mừng / Thánh Maria)

* X: Nay tôi là tôi tá Đức Chúa Trời

* Đ: Tôi xin vâng như lời Thánh Thiên Thần truyền.
(Kính mừng / Thánh Maria)

* X: Chốc ấy Ngôi Thứ Hai xuống thế làm người

* Đ: Và ở cùng chúng con
(Kính mừng / Thánh Maria)

* X: Lạy Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời xin cầu cho chúng con

* Đ: Đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.

Lạy Chúa, chúng con xin Chúa ban ơn xuống trong linh hồn chúng con, là kẻ đã nhờ lời Thánh Thiên Thần truyền mà biết thật Chúa Kitô là Con Chúa, đã xuống thế làm người, thì xin vì công ơn Chúa chịu nạn chịu chết trên cây Thánh Giá, cho chúng con ngày sau khi sống lại được đến nơi vinh hiển, cũng vì công nghiệp Chúa Kitô là Chúa chúng con. Amen

(Đến đây, xin dành thì giờ cho lời nguyện chia sẻ, sau đó kết thúc bằng Lời Nguyện Quản Lý hoặc lời nguyện cam kết sau đây:)

Lạy Chúa, chúng con cùng nhau quy tụ nơi đây trong vài tuần lễ vừa qua để nói và nghe, để cầu nguyện và chia sẻ, để hiểu biết rõ ràng làm tông đồ của Chúa nghĩa là gì. Xin Chúa giúp chúng con biết nghe và đáp nhận tiếng Chúa mời gọi trong đời. Xin Chúa giúp chúng con nhận biết và cảm tạ những tặng phẩm Chúa ban, biết dùng chúng một cách khôn ngoan và biết rộng lượng chia sẻ chúng. Giờ đây, mỗi người cũng như toàn nhóm, chúng con cam đoan sẽ là những môn đệ trung thành của Chúa Giêsu. Lạy Chúa, xin giúp chúng con trở thành những người quản lý biết ghi ơn và đáng tin cậy với những gì Chúa đã ban cho chúng con để công việc quản lý của chúng con làm chứng cho tình yêu và sự thiện hảo của Chúa trong đời sống chúng con. Chúng con cầu xin nhờ danh Chúa Giêsu. Amen

Kết Thúc

Chúng ta đã cùng nhau đọc và suy nghĩ về một số đoạn trong thư Mục Vụ của các Đức Giám Mục về chức năng quản lý, chúng ta đã nghe và suy gẫm về một số các đoạn Sách Thánh để hiểu rõ hơn đời sống tông đồ và quản lý mà đức tin đã mời gọi chúng ta đến, và chúng ta cũng đã chia sẻ những suy tư, kinh nghiệm và lời cầu nguyện. Nhưng nếu chúng ta chỉ là “những người thực thi Lời Chúa, không phải là người chỉ biết lắng nghe”, thì sự chia sẻ của chúng ta phải dẫn dắt chúng ta đến những hành động xây dựng và cụ thể để củng cố những điều chúng ta đã lãnh hội được, và khuyến khích cho đức tin chúng ta trưởng thành. Sau đây là một vài thí dụ suy nghĩ và quyết tâm:

- Bạn hãy đọc kinh Kính Mừng hằng ngày, đọc chậm rãi, suy nghĩ về việc Mẹ sẵn lòng thực thi ý định của Thiên Chúa. Còn tôi, tôi sẵn lòng và sẵn sàng như thế nào ?
- Thử lượng định chức năng quản lý của bạn bằng các phạm trù quen thuộc như thì giờ, tài năng và tiền của. Viết một bảng liệt kê những phương cách bạn đã dùng để cống hiến thì giờ và tài năng cho Giáo Hội và Cộng Đồng. Bách phân nào bạn dùng để dâng hiến lợi tức cho Giáo xứ ? Cho các cơ quan Từ thiện ?
- Thánh Giacôbê coi khinh những người nhìn vào khuôn mặt mình trong gương rồi bỏ đi và nhanh chóng quên mình đã nhìn cái gì. Hãy gắn một bản kính cầu cho chức năng quản lý trong phòng rửa mặt để nhắc nhở mình người quản lý tốt lành trông như thế nào và để cầu nguyện mỗi buổi sáng.

Bởi có những ý định mà chúng ta rõ ràng là muốn giải quyết, bạn hãy viết ra ý định bạn muốn theo sát trong những hàng dưới đây, và nếu không thấy trở ngại thì bạn có thể chia sẻ với nhóm

Ngày _____ Tháng _____ Năm _____

Phụ Lục
của người dịch

**Ghi Chú về các đoạn Kinh Thánh
được trích dẫn trong tập Tài liệu này**

Hầu hết các đoạn Kinh Thánh tiếng Việt trong tập tài liệu này đều được trích từ cuốn “**Kinh Thánh Trọn Bộ - Cựu Ước và Tân Ước**” do Nhóm *Các Giờ Kinh Phụng Vụ* dịch thuật, xuất bản năm 1999. Sau đây là bảng đối chiếu tên viết tắt bằng tiếng Việt và tiếng Anh của các đoạn Kinh Thánh trích dẫn:

Sách Kinh Thánh	Tên Việt	Tên Anh
Phúc âm Thánh Máttêu, đoạn 25, câu 14 đến 30	Mt 25:14-30	Mt 25:14-30
Phúc âm Thánh Máccô, đoạn 10, câu 17 đến 30	Mc 10:17-30	Mk 10:17-30
Phúc âm Thánh Luca, đoạn 12, câu 35 đến 48	Lc 12:35-48	Lk 12:35-48
Phúc âm Thánh Gioan, đoạn 1, câu 35 đến 50	Ga 1:35-50	Jn 1:35-50
Sách Sáng Thế (Genesis) đoạn 1, câu 26 đến 30	St 1:26-30	Gn 1:26-30
Sách Tiên tri Giêrêmia, đoạn 1 câu 4 đến 8	Gr 1:4-8	Jr 1:4-8
Thư thứ 1 Thánh Phaolô gửi tín hữu Côrinthô (Corinthians), đoạn 4, câu 1 đến 2	1Cr 4:1-2	1Co 4:1-2
Thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Ephêsô (Ephesians), đoạn 4, câu 1 đến 7	Ep 4:1-7	Eph 4:1-7
Thư Thánh Giacôbê (James) ¹ , đoạn 1, câu 16-27	Gc 1:16-27	Jas 1:16-27
Thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Ga-lát (Galatians)	Gl 2:11-14	Ga 2:11-14

¹ Giacôbê (tiếng Việt) là tên của Thánh James (tiếng Anh), không phải Jacob như nhiều người lầm tưởng.

Thoughts on ICSC Parish Membership Welcome Packet and process:

Letter itself:

- Start by being much warmer and more welcoming, and grateful for commitment
- Needs to recognize that parishes/people have made a commitment as membership is not inexpensive
- Mention as a member why and how membership benefits the parish besides conference because that isn't clear
- Include more explanation for why ICSC sent materials they did. Why are they important? Write something that would make them open the book, understand it's usage, etc.
- Second paragraph mentions "...to provide additional resources..." long time members don't know what the original resources were.
- Be consistent with website... probably use ".com"
- Tell folks how the ICSC is working to advance stewardship and what opportunities are there for parishes to get involved or to benefit.
- Include a link to USCCB website for pastoral letter (if we opt not to physically include it and that is our preference)
- Last paragraph, don't mention board...feels cold. Maybe instead say "...on behalf of the stewardship community..."
- Also in last paragraph, says "...continued commitment..." . This is a new member parish and they really don't have much of a commitment yet, so change that wording.

Suggestions for other materials to send or include that would be helpful:

- Half sheet of paper/card stock printed with ICSC contact info, who to call and what and for what. Include the contact info for the regional rep so it has a personal, local feel to it. And/or a business card with email address for the office.
- Include a listing of helpful resources, or a link to this on the website. (Wording such as "...depending on where you are in your parish stewardship journey, you may find some of these resources useful.")
- If join during conference promotion, include a copy of registration brochure
- Other thoughts and impressions on new and renewing member parishes:
- Left feeling like "What else is there? Now what am I supposed to do?" "Why are these materials important? How will this help us?"
- New members are so new, they do not know structure or how things work.
- It took almost a month to receive materials once they submitted new membership paperwork. Were waiting to register for conference and called to check on things.
- They went to website after receiving materials, not much going on.
- Put a note on forum, not much of a response.
- Package left them feeling incomplete
- Certificate got beat up in the mail. Was crinkled and folded when they received it.
- Provide a separate letter for those who are renewing membership from those who are new.
- Do not send a new certificate every time...put message on first one when new "Member since 2009", etc. Every year this certificate get trashed, ignored, filed, etc. because they keep the first one.
- In the letter to renewed members, perhaps there is a "what's new" over the past year or something and a reminder to look at the Archbishop Murphy award winning parish stuff on the website.